

## HƯỚNG DẪN

### **về nội dung, khung tiêu chí đánh giá nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ cho các loại hình chi bộ**

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương “*Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ*”, ngoài việc tổ chức thực hiện các bước: công tác chuẩn bị và các bước sinh hoạt chi bộ, nội dung theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể về nội dung, khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ cho các loại hình chi bộ như sau:

## **I. NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ CHO TỪNG LOẠI HÌNH**

### **1. Đối với chi bộ thôn, tổ dân phố**

Nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ cần chú trọng bàn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực theo quy định chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; đánh giá và giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng mới phát sinh của cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; đề ra được biện pháp để thực hiện chương trình công tác của chi bộ, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên; nhận xét, đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ và của từng đảng viên. Cụ thể:

#### *1.1. Về công tác chính trị tư tưởng*

- Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên.

- Thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp cần phổ biến đến chi bộ.

- Chi bộ chọn lọc những thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong “thông tin công tác tuyên giáo” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

phát hành hàng tháng, Báo Quảng Ngãi; các vấn đề của địa phương sát với tình hình và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi sao cho ngắn gọn, thiết thực.

### *1.2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị*

a) Tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục trong các nội dung sau:

*- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ gìn trật tự, an ninh ở địa bàn thôn, tổ dân phố*

+ Lãnh đạo thôn, tổ dân phố vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, đầu tư, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phù hợp với tình hình của thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật; làm tròn nghĩa vụ công dân; bảo vệ an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm.

+ Vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “*dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát*”; thực hiện các công trình “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng và thực hiện quy chế, hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; thực hiện tốt cuộc vận động “*toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư*” xây dựng “*khu phố văn hoá*”, “*thôn văn hoá*”, “*gia đình văn hoá*”.

+ Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời hoặc báo cáo lên cấp trên những vướng mắc phát sinh trong cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường... không để xảy ra mâu thuẫn, trở thành những điểm nóng, tình trạng khiếu kiện tập thể, vượt cấp hoặc lợi dụng dân chủ để làm mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở thôn, khu phố.

+ Giữ gìn đoàn kết, trật tự, an ninh; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư; vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dân phòng và công an viên.

*- Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị*

+ Phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên cho đảng viên, cán bộ và nhân dân, nhất là những vấn đề có liên quan

trực tiếp đến thôn, tổ dân phố. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân ở khu dân cư; xây dựng khối đại đoàn kết; chú trọng tôn vinh và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

+ Tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để định hướng, giải quyết hoặc đề xuất, kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết, nhất là những vấn đề phức tạp, nổi cộm, mới phát sinh.

+ Lãnh đạo đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phản ánh, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; biểu hiện mất dân chủ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân. Phối hợp lãnh đạo, theo dõi, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác tại các cơ quan, đơn vị giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- *Lãnh đạo xây dựng ban điều hành thôn, tổ dân phố ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể.*

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật định và Điều lệ Hội; thực hiện tốt công tác dân vận, các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư.

+ Vận động các hộ gia đình, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước hết là những chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

+ Lãnh đạo thực hiện tốt cơ chế giám sát, phản biện xã hội của Ban công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bè phái, gia trưởng, dòng họ, bảo thủ và các tệ nạn xã hội.

- *Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, phát triển đảng viên và công tác nhân sự các chức danh ở thôn, tổ dân phố*

+ Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của chi bộ; chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ, đảm bảo

tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của chi bộ. Đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, giữ gìn kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong chi bộ; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chi bộ, đảng viên hằng năm.

+ Giáo dục, rèn luyện đảng viên trong chi bộ cùng gia đình nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quy ước, hương ước, các phong trào thi đua ở thôn, tổ dân phố.

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ vững vàng về tư tưởng chính trị, có đạo đức, lối sống tốt, đoàn kết thống nhất cao, được đảng viên và nhân dân tin nhiệm. Quản lý, phân công nhiệm vụ, tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; biểu dương, đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng những đảng viên có thành tích xuất sắc; kịp thời nhắc nhở, phê bình, đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét những đảng viên vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, trong đó chú trọng quần chúng ưu tú trong lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi ở khu dân cư và phối hợp tạo nguồn, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân hoạt động tại thôn, khu phố.

b) Chi bộ tự đánh giá việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về *đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh* trong chi bộ.

- Chi bộ chọn từ 01 đến 02 cấp ủy viên hoặc đảng viên để báo cáo việc chấp hành các nội dung theo cam kết. Qua đó, chi bộ biểu dương, phát huy những ưu điểm; đồng thời, mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của từng cấp ủy viên, đảng viên nhằm giúp từng đồng chí khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Phân công đảng viên sưu tầm tài liệu về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với nhiệm vụ của chi bộ để phổ

biển học tập trong chi bộ hoặc sưu tầm kể mẫu chuyện về gương người tốt, việc tốt trong địa phương để đảng viên học tập.

- Báo cáo kết quả đăng ký làm theo của từng chi uỷ viên, đảng viên theo quy định của cấp uỷ cấp trên, chú trọng đến người đứng đầu liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng.

c) Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác hàng quý, năm của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, chi bộ đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo và phân công các đảng viên để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của chi bộ.

Việc đề ra nghị quyết (hoặc phương hướng, nhiệm vụ) trong tháng tới phải thật cụ thể, sát hợp với chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; trong đó, cấp uỷ, chi bộ phải xác định nội dung trọng tâm như: (công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện các phong trào hành động cách mạng...; hoặc những vấn đề nào nổi lên cần tập trung) để lãnh đạo giải quyết, tránh dàn trải, kéo dài thiếu tập trung; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân thực hiện và quy định thời gian hoàn thành).

d) Cấp uỷ, chi bộ tiếp tục thảo luận để thống nhất và quyết định một số vấn đề quan trọng khác (nếu có) như:

- Xét đề nghị: kết nạp đảng viên, chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; về công tác cán bộ; nghe báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; xử lý kỷ luật hoặc đề nghị xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, xóa tên, cho ra khỏi Đảng; khen thưởng và đề nghị khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, tặng Huy hiệu đảng,...

e) Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ (*theo mục II*).

## **2. Chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp**

Nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ cần bàn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đánh giá và giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng mới phát sinh của cán bộ, đảng viên

và quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ, không dàn trải, chung chung, thiếu trọng tâm, kém hiệu quả. Cụ thể:

### *1.1. Về công tác chính trị tư tưởng*

- Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên (*tình hình tư tưởng và những vấn đề mới phát sinh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng để chi bộ có biện pháp giải quyết hoặc báo cáo cấp trên*).

- Thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp cần phổ biến đến chi bộ.

- Chi bộ chọn lọc những thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong “thông tin công tác tuyên giáo” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành hàng tháng, Báo Quảng Ngãi; các vấn đề của địa phương sát với tình hình và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi sao cho ngắn gọn, thiết thực.

### *1.2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị*

a) Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục trong các nội dung sau :

- Sự lãnh đạo của chi bộ và tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao (về chuyên môn; giảng dạy, học tập; khám chữa bệnh hoặc thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học...);

- Giải pháp và hiệu quả trong cải cách hành chính, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; giải quyết một số lĩnh vực còn tồn tại, vướng mắc, bức xúc, nổi cộm;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng viên...

- Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh
- + Thực hiện công tác giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên.
- + Việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, tạo nguồn phát triển đảng viên
- + Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

b) Chi bộ tự đánh giá việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về *đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh* trong chi bộ. Yêu cầu làm rõ những nội dung chi bộ (cá nhân đảng viên) đã được khắc phục, sửa chữa; những nội dung chi bộ (cá nhân đảng viên) chưa được khắc phục, sửa chữa, tìm ra lý do, nguyên nhân để kịp thời uốn nắn hoặc xử lý.

- Chi bộ chọn từ 01 đến 02 cấp ủy viên hoặc đảng viên để báo cáo việc chấp hành các nội dung theo cam kết. Qua đó, chi bộ biểu dương, phát huy những ưu điểm; đồng thời, mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của từng cấp ủy viên, đảng viên nhằm giúp từng đồng chí khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Báo cáo kết quả đăng ký làm theo của từng chi ủy viên, đảng viên theo quy định của cấp ủy cấp trên.

c) Đảng viên, nhất là người đứng đầu liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về “*trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp*”; về chống chạy chức, chạy quyền và chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng.

d) Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác hàng quý, năm của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chi bộ đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo và phân công các đảng viên để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của chi bộ.

Việc đề ra nghị quyết (hoặc phương hướng, nhiệm vụ) trong tháng tới phải thật cụ thể, sát hợp với chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; trong đó, cấp ủy, chi bộ phải xác định nội dung trọng tâm như: (công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện các phong trào hành động cách mạng...; hoặc những vấn đề nào nổi lên cần tập trung) để lãnh đạo giải quyết, tránh dàn trải, kéo dài thiếu tập trung; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân thực hiện và quy định thời gian hoàn thành.

e) Cấp ủy, chi bộ tiếp tục thảo luận để thống nhất và quyết định một số vấn đề quan trọng khác (nếu có) như:

- Xét đề nghị: kết nạp đảng viên, chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; về công tác cán bộ; nghe báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; xử lý kỷ luật hoặc đề nghị xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, xóa tên, cho ra khỏi Đảng; khen thưởng và đề nghị khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, tặng Huy hiệu đảng,...

g) Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ (*theo mục II*).

### **3. Chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp**

Nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ cần bàn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đánh giá và giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng mới phát sinh của cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp, không dàn trải, chung chung, thiếu trọng tâm, kém hiệu quả; đề ra được biện pháp để thực hiện chương trình công tác của chi bộ, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên; nhận xét, đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ và của từng đảng viên. Cụ thể:

#### *3.1. Về công tác chính trị tư tưởng*

- Chi bộ chọn lọc những thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong “thông tin công tác tuyên giáo” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành hàng tháng, Báo Quảng Ngãi; các vấn đề của địa phương sát với tình hình và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi sao cho ngắn gọn, thiết thực.

- Thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp cần phổ biến đến chi bộ.



- Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên (*Tình hình tư tưởng và những vấn đề mới phát sinh và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, quần chúng, người lao động trong doanh nghiệp và những giải pháp để giải quyết hoặc đề nghị chủ doanh nghiệp giải quyết hoặc báo cáo cấp trên*).

### 3.2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

a) Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục trong các nội dung sau :

- Đánh giá toàn diện về tình hình, kết quả triển khai và lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ, trong đó làm rõ vai trò của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện điều lệ, các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các quy định, quy chế của doanh nghiệp;

- Tình hình đời sống, việc làm của người lao động; mối quan hệ giữa người lao động với chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp.

- Tình hình, kết quả lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp;

- Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh

+ Thực hiện công tác giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên.

+ Việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên...

+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

b) Chi bộ tự đánh giá việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về *đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh* trong chi bộ.

c) Đảng viên, nhất là người đứng đầu liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về “*trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp*”. Thông qua bản cam kết của từng đảng viên, chi bộ chọn từ 01 đến 02 cấp ủy viên hoặc đảng viên để giám sát việc chấp hành các nội dung theo cam kết. Qua đó, chi bộ biểu dương, phát huy những ưu điểm; đồng thời, mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của từng cấp ủy viên, đảng viên nhằm giúp từng đồng chí khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Báo cáo kết quả đăng ký làm theo của từng chi ủy viên, đảng viên theo quy định của cấp ủy cấp trên.

d) Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác hàng quý, năm của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chi bộ đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo và phân công các đảng viên để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của chi bộ.

Việc đề ra nghị quyết (hoặc phương hướng, nhiệm vụ) trong tháng tới phải thật cụ thể, sát hợp với chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; trong đó, cấp ủy, chi bộ phải xác định nội dung trọng tâm để lãnh đạo giải quyết, tránh dàn trải, kéo dài thiếu tập trung; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân thực hiện và quy định thời gian hoàn thành.

e) Cấp ủy, chi bộ tiếp tục thảo luận để thống nhất và quyết định một số vấn đề quan trọng khác (nếu có) như:

- Xét đề nghị: kết nạp đảng viên, xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; về công tác cán bộ; nghe báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; xử lý kỷ luật hoặc đề nghị xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, xóa tên, cho ra khỏi Đảng; khen thưởng và đề nghị khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, tặng Huy hiệu đảng,...

g) Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ (*theo mục II*).

#### 4. Chi bộ trong lực lượng vũ trang

Nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ cần bàn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đánh giá và giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng mới phát sinh của cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; đề ra được biện pháp để thực hiện chương trình công tác của chi bộ, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên; giám sát, đánh giá kết quả nội dung đảng viên đã đăng ký việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ và của từng đảng viên. Cụ thể:

##### 4.1. Về công tác chính trị tư tưởng

- Chi bộ chọn lọc những thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong “thông tin công tác tuyên giáo” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành hàng tháng, báo Quảng Ngãi; những vấn đề của cơ quan sát với tình hình và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi sao cho ngắn gọn, thiết thực.

- Thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp cần phổ biến, quán triệt đến chi bộ.

- Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên.

##### 4.2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Sự lãnh đạo của chi bộ trong việc bồi dưỡng, giáo dục, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; lãnh đạo công tác quần chúng, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong nội bộ...

- Quán triệt cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nắm vững nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên.

- Việc thực hiện điều lệnh, điều lệ và ý thức tổ chức, chấp hành kỷ luật của lực lượng Công an nhân dân; xây dựng nền nếp chính quy, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu; kết quả hoàn thành các nhiệm vụ được giao của đơn vị, của đội ngũ đảng viên.

- Sự lãnh đạo của chi bộ và tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan; tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao (trong tham mưu, nghiên cứu, đề xuất...);

- Việc lãnh đạo phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ;

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy định của cấp ủy cấp trên về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng viên...

- Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh

+ Thực hiện công tác giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên.

+ Việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, tạo nguồn phát triển đảng viên

+ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

b) Chi bộ tự đánh giá việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về *đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh* trong chi bộ.

c) Đảng viên, nhất là người đứng đầu liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về “*trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp*”; về chống chạy chức, chạy quyền và chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng.

- Chi bộ thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình (về nội dung tự phê bình và phê bình căn cứ vào bản cam kết hằng năm về khắc phục theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 101-QĐ/TW và nội dung đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII và nhiệm vụ được phân công phụ trách): Chi bộ chọn từ 01 đến 02 cấp ủy viên hoặc đảng viên để giám sát chấp hành các nội dung theo cam kết. Qua đó, chi bộ biểu dương, phát huy những ưu điểm; đồng thời, mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của từng cấp ủy viên, đảng viên nhằm giúp từng đồng chí khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được phân công .

- Báo cáo kết quả đăng ký làm theo của từng chi uỷ viên, đảng viên theo quy định của cấp uỷ cấp trên.

d) Đánh giá về kết quả lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể (nêu rõ những việc đã làm được, chưa làm được và nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của chi bộ và đảng viên được phân công).

e) Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác hàng quý, năm của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chi bộ đề ra nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo và phân công các đảng viên để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của chi bộ.

Việc đề ra nghị quyết (hoặc phương hướng, nhiệm vụ) trong tháng tới phải thật cụ thể, sát hợp với chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan; trong đó, cấp ủy, chi bộ phải xác định nội dung trọng tâm như: (công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện các phong trào hành động cách mạng...; hoặc những vấn đề nào nổi lên cần tập trung) để lãnh đạo giải quyết, tránh dàn trải, kéo dài thiếu tập trung; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân thực hiện và quy định thời gian hoàn thành).

g) Cấp ủy, chi bộ tiếp tục thảo luận để thống nhất và quyết định một số vấn đề quan trọng khác (nếu có) như:

- Xét đề nghị: kết nạp đảng viên, xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức ; về công tác cán bộ; nghe báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; xử lý kỷ luật hoặc đề nghị xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, xóa tên, cho ra khỏi Đảng; khen

thường và đề nghị khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, tặng Huy hiệu đảng,...

f) Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ (*theo phần II*).

## **II. CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ**

### **1. Về hình thức**

Hàng tháng, sau mỗi buổi sinh hoạt, căn cứ vào quá trình chuẩn bị của cấp ủy, việc tổ chức sinh hoạt thực tế của chi bộ, chi bộ thống nhất việc đánh giá và xếp loại chất lượng của buổi sinh hoạt chi bộ trong tháng đó và ghi kết quả đánh giá xếp loại vào biên bản họp (*kèm bảng chấm điểm theo khung tiêu chí đánh giá chất lượng một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ*).

Việc xếp loại chất lượng sinh hoạt theo 4 mức:

- **Tốt:** Đạt từ 90 điểm trở lên và không có mục nào bị chấm không điểm.

- **Khá:** Đạt từ 70 đến dưới 90 điểm.

- **Trung bình:** Đạt từ 50 đến dưới 70 điểm.

- **Kém:** Dưới 50 điểm.

### **2. Khung nội dung tiêu chí đánh giá**

#### **2.1. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ**

Đảng viên dự sinh hoạt đạt tỷ lệ trên 85% và không có đảng viên vắng mặt mà không có lý do hoặc đảng viên vắng mặt có lý do quá 03 lần liên tiếp trong năm (*trừ trường hợp được miễn công tác, sinh hoạt đảng theo quy định và đảng viên trong lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt*).

#### **2.2. Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ**

- Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị nội dung sinh hoạt.

- Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) trước khi sinh hoạt chi bộ.

- Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị đúng, đủ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; xác định được nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề mới nổi lên có tính cấp bách ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng dự thảo nghị quyết của chi bộ hoặc nội dung kết luận.

### 2.3. Tổ chức sinh hoạt chi bộ

- Thời điểm tổ chức sinh hoạt đúng quy định của cấp ủy có thẩm quyền.

- Thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định. Phương pháp điều hành của người chủ trì sinh hoạt, hiệu quả.

- Có biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu có).

- Có nhiều đảng viên tham gia phát biểu ý kiến.

- Thời gian sinh hoạt chi bộ: Phải bảo đảm từ 90 phút trở lên. Đối với chi bộ có dưới 10 đảng viên thời gian sinh hoạt chi bộ tối thiểu không dưới 60 phút.

- Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ phải được đóng dấu giáp lai của cấp ủy cơ sở; ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi sinh hoạt, có đầy đủ chữ ký của thư ký, người chủ trì và được lưu giữ, bảo quản lâu dài để làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho đảng viên.

### 2.4. Thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng

- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.
- Chi ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình.

- Sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Cương quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.

### 2.5. Kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ

- Kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ được lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

### 3. Phương pháp, quy trình, đánh giá, xếp loại

3.1. Căn cứ khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ, các chủ thể tham gia đánh giá xác định mức độ đạt được của từng tiêu chí theo 4 cấp độ (Tốt, Khá, Trung bình, Kém), đề nghị mức xếp loại chất lượng, làm cơ sở đề cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đánh giá và xếp loại chất lượng đối với chi bộ.

3.2. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng năm được thực hiện theo 03 bước như sau:

- **Bước 1:** Tự đánh giá, xếp loại.

Căn cứ khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng; trước khi tổ chức việc đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ hằng năm thì cấp ủy, chi bộ tự phân tích chất lượng sinh hoạt chi bộ và xếp loại vào 1 trong 4 mức theo quy định tại điểm 5 này.

- **Bước 2:** Tham gia đánh giá và đề xuất xếp loại chất lượng.

Chi bộ tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá lên cấp ủy cấp trên về nội dung chất lượng sinh hoạt chi bộ thực hiện trước khi đánh giá, phân loại chi bộ hằng năm.

- **Bước 3:** Quyết định công nhận kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng.

Cấp ủy cấp trên trực tiếp có trách nhiệm thẩm định và công nhận kết quả tự đánh giá xếp loại chất lượng của các chi bộ trực thuộc.

### 5. Xếp loại chất lượng

Kết quả xếp loại chất lượng sinh hoạt hằng tháng (12 tháng trong năm) dùng để đánh giá, xếp loại chi bộ hằng năm đạt mức “tốt, khá, trung bình, kém”, đồng thời là cơ sở để chi bộ đề xuất đánh giá chất lượng chi bộ hằng năm theo quy định.

5.1. Chi bộ hoàn thành đạt mức tốt:

Có điểm bình quân về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ các tháng trong năm đạt từ 90 điểm trở lên. Ngoài ra, phải đảm bảo các nội dung, tiêu chí về chất lượng sinh hoạt chi bộ, như:



- Tổ chức sinh hoạt chi bộ đủ định kỳ mỗi tháng một lần và sinh hoạt chuyên đề theo quy định.

- Có từ 10 tháng trở lên được đánh giá, xếp loại sinh hoạt chi bộ loại tốt.

- Không có tháng nào đánh giá xếp loại trung bình trở xuống.

5.2. Chi bộ hoàn thành đạt mức khá:

Có điểm bình quân về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ các tháng trong năm đạt từ 70 điểm trở lên. Ngoài ra, phải đảm bảo các nội dung, tiêu chí về chất lượng sinh hoạt chi bộ, như:

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ mỗi tháng một lần và sinh hoạt chuyên đề theo quy định.

- Có từ 10 tháng trở lên được đánh giá, xếp loại sinh hoạt chi bộ loại khá trở lên.

- Không có tháng nào đánh giá, xếp loại yếu.

5.3. Chi bộ hoàn thành đạt mức trung bình:

Có điểm bình quân về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ các tháng trong năm đạt từ 50 điểm trở lên.

5.4. Chi bộ kém:

Có điểm bình quân về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ các tháng trong năm đạt dưới 50 điểm hoặc tuy đạt từ 50 điểm trở lên nhưng có một trong các khuyết điểm sau:

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ thiếu 01 kỳ trong năm trở lên và không tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định.

- Có từ 50% cuộc sinh hoạt xếp loại dưới mức trung bình.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

#### 1. Đối với các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Căn cứ Hướng dẫn này và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để chỉ đạo, hướng dẫn, cụ thể hóa nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ mình.

- Các cấp ủy cấp trên của chi bộ tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện; phân công các đồng chí cấp ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ, đồng thời có kết quả nhận xét đối với chi bộ

theo khung tiêu chí đánh giá chất lượng một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Kịp thời tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời phát huy ưu điểm, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và biểu dương, phổ biến, nhân rộng những mô hình, giải pháp của chi bộ làm tốt, hiệu quả; phê bình những nơi có sai sót, lệch lạc, không đảm bảo chất lượng, nội dung và thời gian quy định để thông báo toàn đảng bộ rút kinh nghiệm. Lấy kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

- Định kỳ 6 tháng một lần, chỉ đạo các ban tham mưu của cấp ủy kiểm tra việc thực hiện nề nếp, nội dung, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời phát huy ưu điểm, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và biểu dương, phổ biến, nhân rộng những mô hình, giải pháp của chi bộ làm tốt, hiệu quả; phê bình những nơi có sai sót, lệch lạc, không đảm bảo chất lượng, nội dung và thời gian quy định để thông báo toàn đảng bộ rút kinh nghiệm. Lấy kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

- Các huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng hằng năm, tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và gửi báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 28/02 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương.

## **2. Đối với cấp ủy cơ sở và các chi bộ**

- Nghiên cứu, quán triệt nội dung của hướng dẫn này và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên cơ sở để thực hiện thống nhất, phù hợp của chi, đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng .

- Kịp thời phản ánh những vấn đề còn vướng mắc trong sinh hoạt chi bộ về cấp ủy cấp trên cơ sở và Ban Tổ chức Tỉnh ủy để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn phù hợp.

Hướng dẫn này được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp, các cấp ủy kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. *ls*

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Trung ương;
- Vụ Địa phương II, BTCTW;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy,
- Thường trực, ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Lãnh đạo Ban,
- Các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy
- Lưu.



**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Chín**



**TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ (CHI BỘ CƠ SỞ VÀ CHI BỘ TRỰC THUỘC) TRONG DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN, DN TƯ NHÂN, DN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, HỢP TÁC XÃ, CÔNG TY TNHH...**

(Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước)

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số **06**.....-HD/BTCTU, ngày **08/10/2018** của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

TT	Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ	Điểm	Chi bộ tự chấm	Cấp ủy cấp trên thẩm định
<b>1</b>	<b>Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ</b>	<b>10</b>		
	Đảng viên dự sinh hoạt đạt tỷ lệ trên 85% và không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc vắng mặt có lý do quá 03 lần liên tiếp trong năm (trừ trường hợp được miễn công tác, sinh hoạt Đảng).	10		
<b>2</b>	<b>Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ</b>	<b>20</b>		
2.1	Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết, dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt. Hợp chi ủy trước khi sinh hoạt chi bộ để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết (nếu có).	10		
2.2	Nội dung sinh hoạt căn cứ Điều lệ Đảng, chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm của chi bộ; định hướng của cấp ủy cấp trên và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng trước, hằng tháng chi bộ sinh hoạt gồm các nội dung được chuẩn bị đúng, đủ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; xác định được nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề mới nổi lên có tính cấp bách ở địa phương.	10		
<b>3</b>	<b>Tổ chức sinh hoạt chi bộ</b>	<b>50</b>		
3.1	Thời điểm tổ chức sinh hoạt định kỳ đúng quy chế của chi bộ từ đầu nhiệm kỳ (từ ngày 27 tháng trước đến ngày 05 của tháng sau).	4		
3.2	Thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định. Phương pháp điều hành của người chủ trì sinh hoạt, hiệu quả	30		
3.2.1	- Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục, cần tập trung vào một số vấn đề như sau:	27		

	<p>+ Lãnh đạo công tác tư tưởng: Lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, sát với đặc điểm tình hình và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi; thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đến chi bộ; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên.</p> <p>+ Vai trò của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.</p> <p>+ Việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế, quy định, điều lệ của doanh nghiệp.</p> <p>+ Tình hình đời sống, việc làm của người lao động; việc thực hiện các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa người Việt Nam với người nước ngoài (nếu có).</p> <p>+ Việc tuyên truyền, vận động xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp; công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn phát triển đảng viên. Chú trọng bồi dưỡng đảng viên là người quản lý doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tham gia cấp uỷ, ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.</p> <p>+ Việc phân công đảng viên giúp đảng viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.</p> <p>+ Công tác tổ chức cán bộ: Xây dựng cấp uỷ và cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội có phẩm chất, năng lực, được đảng viên, người lao động và người quản lý doanh nghiệp tín nhiệm. Giới thiệu những đảng viên, cán bộ, người lao động tiêu biểu để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp.</p> <p>+ Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; công tác xây dựng Đảng.</p> <p><b>(Lưu ý: các nội dung trên cần phù hợp từng thời điểm sinh hoạt trong năm)</b></p>	5		
3.2.2	<p>- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh); Đảng viên, nhất là người đứng đầu liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.</p>	3		

3.3	Có biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu có).	3		
3.4	Có trên 2/3 đảng viên (chi bộ có $\geq 09$ đảng viên phải có trên 50% đảng viên) tham gia phát biểu ý kiến có chất lượng trong thảo luận nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ.	3		
3.5	Thời gian sinh hoạt chi bộ: Phải bảo đảm từ 90 phút trở lên. Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải bảo đảm thời gian tối thiểu 120 phút. Đối với chi bộ có $< 05$ đảng viên thì cấp ủy có thẩm quyền quy định cụ thể thời gian sinh hoạt (nhưng không ít hơn 60 phút đối với sinh hoạt thường kỳ, nếu sinh hoạt kết hợp với sinh hoạt chuyên đề không dưới 90 phút).	2		
3.6	Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến nội dung của buổi sinh hoạt và được lưu giữ, bảo quản cẩn thận, lâu dài để làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho đảng viên.	2		
3.7	Chủ trì thông qua nghị quyết hoặc kết luận.	3		
3.8	Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.	3		
<b>4</b>	<b>Thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng</b>	<b>10</b>		
4.1	Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Bí thư chi bộ cung cấp thông tin và định hướng để làm rõ những vấn đề đảng viên quan tâm, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.	3		
4.2	Chi ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình; đảng viên tự phê bình kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; góp ý, phê bình đối với đảng viên trong chi bộ.	3		
4.3	Sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Cương quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.	4		
<b>5</b>	<b>Kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ được lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.</b>	<b>10</b>		
5.1	Sau cuộc họp, có báo cáo nghị quyết hoặc kết luận lên Đảng ủy cấp trên trực tiếp	5		
5.2	Quán triệt, triển khai Nghị quyết đến các tổ chức, cá nhân liên quan trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ để thực hiện	5		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100</b>		

**TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ THEO CHUYÊN ĐỀ**  
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số...06....-HD/BTCTU, ngày 08/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) cần lựa chọn một số vấn đề mới, thiết thực với nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề (mỗi quý ít nhất một lần).

TT	CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC ĐẢNG	Điểm 100	Chi bộ tự chấm	Cấp ủy viên cấp trên phụ trách
1	<b>Công tác chuẩn bị và các bước sinh hoạt chi bộ</b>	50		
1.1	<b>Công tác chuẩn bị</b>	25		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi bộ sinh hoạt chuyên đề theo một trong các nội dung phù hợp của kế hoạch hằng năm (đã được báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp).</li> <li>- Chi bộ phân công đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị bằng văn bản. Đối với chi bộ do điều kiện khó khăn không thể chuẩn bị chuyên đề sinh hoạt bằng văn bản, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cách thức sinh hoạt nhưng phải bảo đảm chất lượng.</li> <li>- Bí thư chi bộ trao đổi về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề với đảng viên được phân công. Dự thảo chuyên đề phải được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông qua và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.</li> </ul>			
1.2	<b>Các bước sinh hoạt chi bộ</b>	25		
	<p>a) Mở đầu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có).</li> <li>- Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ.</li> <li>- Thông báo tình hình đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, không có lý do).</li> <li>- Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.</li> </ul> <p>b) Tiến hành sinh hoạt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề.</li> <li>- Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề.</li> <li>- Các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương; trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề.</li> <li>- Đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện. Chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi đảng</li> </ul>			



	<p>viên trong chi bộ (chi bộ đông đảng viên có thể gửi tới tổ đảng) để nghiên cứu, học tập và làm theo, đồng thời báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.</p> <p><i>c) Kết thúc</i></p> <p>Bí thư chi bộ đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên; kết quả học tập và làm theo của nội dung chuyên đề kỳ trước; lựa chọn cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo. Kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề.</p> <p><i>Lưu ý: Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại, thời gian sinh hoạt không dưới 90 phút.</i></p>			
2	<b>Nội dung sinh hoạt chi bộ</b>	50		
	<p>Căn cứ chỉ thị, nghị quyết và định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ, mỗi quý ít nhất một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo các nhóm vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.</li> <li>- Về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.</li> <li>- Về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.</li> <li>- Về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chi bộ.</li> <li>- Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa ở địa phương, cơ quan, đơn vị.</li> <li>- Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ.</li> <li>- Về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên.</li> </ul>			

**TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ THÔN,  
TỔ DÂN PHỐ THUỘC ĐẢNG BỘ CƠ SỞ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN**  
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số. **06**.....-HD/BTCTU, ngày. **08.10/2018** của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

TT	Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ	Điểm	Chi bộ tự chấm	Đảng ủy cấp trên thẩm định
<b>1</b>	<b>Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ</b>	<b>10</b>		
	Đảng viên dự sinh hoạt đạt tỷ lệ trên 785 và không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc vắng mặt có lý do quá 03 lần liên tiếp trong năm (trừ trường hợp được miễn công tác, sinh hoạt Đảng).	10		
<b>2</b>	<b>Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ</b>	<b>20</b>		
2.1	Nội dung sinh hoạt được bí thư hoặc phó bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị đúng, đủ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên	5		
2.2	Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư nơi không có chi ủy) trước khi sinh hoạt chi bộ để thống nhất nội dung sinh hoạt.	5		
2.3	Xác định được nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề nổi lên có tính cấp bách của địa phương, cơ quan, đơn vị.	3		
2.4	Xây dựng dự thảo nghị quyết (nếu có) hoặc dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt.	3		
2.5	Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng viên và cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi chi bộ.	2		
2.6	Gửi tài liệu sinh hoạt chi bộ cho đảng viên để nghiên cứu (nếu có điều kiện), chuẩn bị nội dung phát biểu.	2		
<b>3</b>	<b>Tổ chức sinh hoạt chi bộ</b>	<b>50</b>		
3.1	Thời điểm tổ chức sinh hoạt định kỳ đúng quy chế của chi bộ từ đầu nhiệm kỳ (từ ngày 27 tháng trước đến ngày 05 của tháng sau).	4		
3.2	Thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định. Phương pháp điều hành của người chủ trì sinh hoạt, hiệu quả.	30		
3.2.1	- Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục, cần tập trung vào một số vấn đề như sau:	27		

<p>+ Lãnh đạo công tác tư tưởng: Lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, sát với đặc điểm tình hình và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi; thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đến chi bộ; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên.</p>	5		
<p>+ Sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.</p>	4		
<p>+ Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, các mô hình sản xuất giỏi, hiệu quả cao, dễ ứng dụng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; công tác xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động nhân đạo, từ thiện; thực hiện chính sách đối với người có công và nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.</p>	4		
<p>+ Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát các hoạt động của các tổ chức trong địa bàn, trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật Nhà nước trên địa bàn và cuộc vận động xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa.</p>	2		
<p>+ Việc bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn.</p>	2		
<p>+ Việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu dân cư và việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa.</p>	3		
<p>+ Việc phân công đảng viên giúp đảng viên, hộ dân nghèo</p>	3		
<p>+ Công tác tổ chức cán bộ: Giới thiệu người đủ tiêu chuẩn, điều kiện của tổ chức đảng để nhân dân bầu các chức danh chủ chốt trong thôn, làng, tổ dân phố (nếu có); đề xuất với cấp ủy cấp trên trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các chức danh ở thôn, làng, tổ dân phố.</p>	2		
<p>+ Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, làng, tổ dân phố.</p>	2		
<p><i>(Lưu ý: các nội dung trên cần phù hợp từng thời điểm sinh hoạt trong năm)</i></p>			

3.2.2	- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về <b>đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</b> ); Đảng viên, nhất là người đứng đầu liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.	3		
3.3	Có biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu có).	2		
3.4	Có trên 2/3 đảng viên (chi bộ có $\geq 09$ đảng viên phải có trên 50% đảng viên) tham gia phát biểu ý kiến có chất lượng trong thảo luận nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ.	3		
3.5	Thời gian sinh hoạt chi bộ: Phải bảo đảm từ 90 phút trở lên. Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải bảo đảm thời gian tối thiểu 120 phút. Đối với chi bộ có < 05 đảng viên thì cấp ủy có thẩm quyền quy định cụ thể thời gian sinh hoạt (nhưng không ít hơn 60 phút đối với sinh hoạt thường kỳ, nếu sinh hoạt kết hợp với sinh hoạt chuyên đề không dưới 90 phút).	3		
3.6	Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến nội dung của buổi sinh hoạt và được lưu giữ, bảo quản cẩn thận, lâu dài để làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho đảng viên.	2		
3.7	Chủ trì thông qua nghị quyết hoặc kết luận.	3		
3.8	Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.	3		
<b>4</b>	<b>Thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng</b>	<b>10</b>		
4.1	Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.	3		
4.2	Chi ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình.	3		
4.3	Sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Cương quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.	4		
<b>5</b>	<b>Kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ được lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.</b>	<b>10</b>		
5.1	Sau cuộc họp, có báo cáo nghị quyết hoặc kết luận lên Đảng ủy cấp trên trực tiếp	5		
5.2	Quán triệt, triển khai Nghị quyết đến các tổ chức, cá nhân liên quan trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ để thực hiện	5		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100</b>		

**TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ (CHI BỘ CƠ SỞ  
VÀ CHI BỘ TRỰC THUỘC) TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG**  
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số. 06....-HD/BTCTU, ngày 08/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

TT	Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ	Điểm	Chi bộ tự chấm	Đảng ủy cấp trên thẩm định
<b>1</b>	<b>Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ</b>	<b>10</b>		
	Đảng viên dự sinh hoạt đạt tỷ lệ trên 85% và không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc vắng mặt có lý do quá 03 lần liên tiếp trong năm (trừ trường hợp được miễn công tác, sinh hoạt Đảng).	10		
<b>2</b>	<b>Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ</b>	<b>20</b>		
2.1	Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết, dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt. Họp chi ủy trước khi sinh hoạt chi bộ để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết (nếu có).	10		
2.2	Nội dung sinh hoạt căn cứ Điều lệ Đảng, chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm của chi bộ; định hướng của cấp ủy cấp trên và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng trước, hằng tháng chi bộ sinh hoạt gồm các nội dung được chuẩn bị đúng, đủ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; xác định được nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề mới nổi lên có tính cấp bách của địa phương.	10		
<b>3</b>	<b>Tổ chức sinh hoạt chi bộ</b>	<b>50</b>		
3.1	Thời điểm tổ chức sinh hoạt định kỳ đúng quy chế của chi bộ từ đầu nhiệm kỳ (từ ngày 27 tháng trước đến ngày 05 của tháng sau).	4		
3.2	Thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định. Phương pháp điều hành của người chủ trì sinh hoạt, hiệu quả	30		
3.2.1	- Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục, cần tập trung vào một số vấn đề như sau:	27		

	<p>+ Lãnh đạo công tác tư tưởng: Lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, sát với đặc điểm tình hình và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi; thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đến chi bộ; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên.</p>	5		
	<p>+ Sự lãnh đạo của chi bộ trong việc bồi dưỡng, giáo dục, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (thực hiện nghiêm chương trình học tập chính trị theo quy định cho các đối tượng trong đơn vị).</p>	5		
	<p>+ Quán triệt cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nắm vững nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên.</p>	5		
	<p>+ Việc thực hiện điều lệnh, điều lệ và ý thức tổ chức, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của quân đội, công an (chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng trang bị cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật, tài chính; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, mất mát, hư hỏng); xây dựng nền nếp chính quy, hiện đại sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.</p>	5		
	<p>+ Công tác tổ chức cán bộ: Lãnh đạo thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định về công tác tổ chức cán bộ; công tác quy hoạch, nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của đơn vị.</p>	3		
	<p>+ Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể quần chúng; xây dựng tổ chức đảng.</p>	4		
	<b>(Lưu ý: các nội dung trên cần phù hợp từng thời điểm sinh hoạt trong năm)</b>			
3.2.2	<p>- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về <i>đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i>); Đảng viên, nhất là người đứng đầu liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.</p>	3		
3.3	<p>Có biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu có).</p>	3		
3.4	<p>Có trên 2/3 đảng viên (chi bộ có <math>\geq 09</math> đảng viên phải có trên 50% đảng viên) tham gia phát biểu ý kiến có chất lượng trong thảo luận nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ.</p>	3		

3.5	Thời gian sinh hoạt chi bộ: Phải bảo đảm từ 90 phút trở lên. Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải bảo đảm thời gian tối thiểu 120 phút. Đối với chi bộ có < 05 đảng viên thì cấp ủy có thẩm quyền quy định cụ thể thời gian sinh hoạt (nhưng không ít hơn 60 phút đối với sinh hoạt thường kỳ, nếu sinh hoạt kết hợp với sinh hoạt chuyên đề không dưới 90 phút).	2		
3.6	Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến nội dung của buổi sinh hoạt và được lưu giữ, bảo quản cẩn thận, lâu dài để làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho đảng viên.	2		
3.7	Chủ trì thông qua nghị quyết hoặc kết luận.	3		
3.8	Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.	3		
<b>4</b>	<b>Thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng</b>	<b>10</b>		
4.1	Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Bí thư chi bộ cung cấp thông tin và định hướng để làm rõ những vấn đề đảng viên quan tâm, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.	3		
4.2	Chi ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình; đảng viên tự phê bình kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; góp ý, phê bình đối với đảng viên trong chi bộ.	3		
4.3	Sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Cương quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.	4		
<b>5</b>	<b>Kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ được lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.</b>	<b>10</b>		
5.1	Sau cuộc họp, có báo cáo nghị quyết hoặc kết luận lên Đảng ủy cấp trên trực tiếp	5		
5.2	Quán triệt, triển khai Nghị quyết đến các tổ chức, cá nhân liên quan trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ để thực hiện	5		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100</b>		

**TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ (CHI BỘ CƠ SỞ VÀ CHI BỘ TRỰC THUỘC) TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP**

*(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 06.....-HD/BTCTU, ngày 08/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)*

TT	Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ	Điểm	Chi bộ tự chấm	Đảng ủy cấp trên thẩm định
<b>1</b>	<b>Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ</b>	<b>10</b>		
	Đảng viên dự sinh hoạt đạt tỷ lệ trên 85% và không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc vắng mặt có lý do quá 03 lần liên tiếp trong năm (trừ trường hợp được miễn công tác, sinh hoạt Đảng).	10		
<b>2</b>	<b>Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ</b>	<b>20</b>		
2.1	Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết, dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt. Họp chi ủy trước khi sinh hoạt chi bộ để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết (nếu có).	10		
2.2	Nội dung sinh hoạt căn cứ Điều lệ Đảng, chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm của chi bộ; định hướng của cấp ủy cấp trên và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng trước, hằng tháng chi bộ sinh hoạt gồm các nội dung được chuẩn bị đúng, đủ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; xác định được nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề mới nổi lên có tính cấp bách ở địa phương.	10		
<b>3</b>	<b>Tổ chức sinh hoạt chi bộ</b>	<b>50</b>		
3.1	Thời điểm tổ chức sinh hoạt định kỳ đúng quy chế của chi bộ từ đầu nhiệm kỳ (từ ngày 27 tháng trước đến ngày 05 của tháng sau).	4		
3.2	Thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định. Phương pháp điều hành của người chủ trì sinh hoạt, hiệu quả	30		
3.2.1	- Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục, cần tập trung vào một số vấn đề như sau:	27		



	<p>+ Lãnh đạo công tác tư tưởng: Lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, sát với đặc điểm tình hình và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi; thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đến chi bộ; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên.</p> <p>+ Sự lãnh đạo của chi bộ và tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao.</p> <p>+ Việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao (nghiên cứu, tham mưu; giảng dạy, học tập; khám chữa bệnh; thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học...)</p> <p>+ Việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực (trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; trong khám, chữa bệnh.</p> <p>+ Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy định của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.</p> <p>+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng viên.</p> <p>+ Công tác tổ chức cán bộ: Lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tham gia ý kiến với cấp ủy cấp trên về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị.</p> <p>+ Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng tổ chức đảng.</p> <p><i>(Lưu ý: các nội dung trên cần phù hợp từng thời điểm sinh hoạt trong năm)</i></p>	5		
3.2.2	<p>- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về <b>đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</b>); Đảng viên, nhất là người đứng đầu liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.</p>	5		

3.3	Có biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu có).	3		
3.4	Có trên 2/3 đảng viên (chi bộ có $\geq 09$ đảng viên phải có trên 50% đảng viên) tham gia phát biểu ý kiến có chất lượng trong thảo luận nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ.	3		
3.5	Thời gian sinh hoạt chi bộ: Phải bảo đảm từ 90 phút trở lên. Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải bảo đảm thời gian tối thiểu 120 phút. Đối với chi bộ có $< 05$ đảng viên thì cấp ủy có thẩm quyền quy định cụ thể thời gian sinh hoạt (nhưng không ít hơn 60 phút đối với sinh hoạt thường kỳ, nếu sinh hoạt kết hợp với sinh hoạt chuyên đề không dưới 90 phút).	2		
3.6	Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến nội dung của buổi sinh hoạt và được lưu giữ, bảo quản cẩn thận, lâu dài để làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho đảng viên.	2		
3.7	Chủ trì thông qua nghị quyết hoặc kết luận.	3		
3.8	Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.	3		
<b>4</b>	<b>Thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng</b>	<b>10</b>		
4.1	Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Bí thư chi bộ cung cấp thông tin và định hướng để làm rõ những vấn đề đảng viên quan tâm, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.	3		
4.2	Chi ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình; đảng viên tự phê bình kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; góp ý, phê bình đối với đảng viên trong chi bộ.	3		
4.3	Sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Cương quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nê nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.	4		
<b>5</b>	<b>Kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ được lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.</b>	<b>10</b>		
5.1	Sau cuộc họp, có báo cáo nghị quyết hoặc kết luận lên Đảng ủy cấp trên trực tiếp	5		
5.2	Quản triệt, triển khai Nghị quyết đến các tổ chức, cá nhân liên quan trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ để thực hiện	5		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100</b>		

**TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ (CHI BỘ CƠ SỞ VÀ CHI BỘ TRỰC THUỘC) TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC**

(DN cổ phần có trên 50% vốn Nhà nước, DN có 100% vốn Nhà nước)

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số **06**.....-HD/BTCTU, ngày **08/10/2018** của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

TT	Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ	Điểm	Chi bộ tự chấm	Cấp ủy viên cấp trên thẩm định
<b>1</b>	<b>Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ</b>	<b>10</b>		
	Đảng viên dự sinh hoạt đạt tỷ lệ trên 85% và không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc vắng mặt có lý do quá 03 lần liên tiếp trong năm (trừ trường hợp được miễn công tác, sinh hoạt Đảng).	10		
<b>2</b>	<b>Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ</b>	<b>20</b>		
2.1	Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết, dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt. Họp chi ủy trước khi sinh hoạt chi bộ để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết (nếu có).	10		
2.2	Nội dung sinh hoạt căn cứ Điều lệ Đảng, chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm của chi bộ; định hướng của cấp ủy cấp trên và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng trước, hằng tháng chi bộ sinh hoạt gồm các nội dung được chuẩn bị đúng, đủ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; xác định được nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề mới nổi lên có tính cấp bách ở địa phương.	10		
<b>3</b>	<b>Tổ chức sinh hoạt chi bộ</b>	<b>50</b>		
3.1	Thời điểm tổ chức sinh hoạt định kỳ đúng quy chế của chi bộ từ đầu nhiệm kỳ (từ ngày 27 tháng trước đến ngày 05 của tháng sau).	4		
3.2	Thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định. Phương pháp điều hành của người chủ trì sinh hoạt, hiệu quả	30		
3.2.1	- Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục, cần tập trung vào một số vấn đề như sau:	27		

	<p>+ Lãnh đạo công tác tư tưởng: Lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, sát với đặc điểm tình hình và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi; thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đến chi bộ; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên.</p> <p>+ Sự lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong việc xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của Đảng, Nhà nước (nếu có); tình hình tổ chức, hoạt động của các đoàn thể quần chúng và đời sống, việc làm của người lao động.</p> <p>+ Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo của doanh nghiệp.</p> <p>+ Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp; Việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.</p> <p>+ Việc học tập nâng cao trình độ, kiến thức, tay nghề của cán bộ, đảng viên, người lao động.</p> <p>+ Việc phân công đảng viên giúp đảng viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn</p> <p>+ Công tác tổ chức cán bộ: Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình và thẩm quyền được phân cấp của doanh nghiệp; đề xuất với cấp ủy cấp trên trong việc sắp xếp bộ máy quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.</p> <p>+ Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; lãnh đạo xây dựng doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể, xây dựng tổ chức đảng.</p> <p><i>(Lưu ý: các nội dung trên cần phù hợp từng thời điểm sinh hoạt trong năm)</i></p>	5		
3.2.2	<p>- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh); Đảng viên, nhất là người đứng đầu liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.</p>	3		

3.3	Có biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu có).	3		
3.4	Có trên 2/3 đảng viên (chi bộ có $\geq 09$ đảng viên phải có trên 50% đảng viên) tham gia phát biểu ý kiến có chất lượng trong thảo luận nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ.	3		
3.5	Thời gian sinh hoạt chi bộ: Phải bảo đảm từ 90 phút trở lên. Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải bảo đảm thời gian tối thiểu 120 phút. Đối với chi bộ có < 05 đảng viên thì cấp ủy có thẩm quyền quy định cụ thể thời gian sinh hoạt (nhưng không ít hơn 60 phút đối với sinh hoạt thường kỳ, nếu sinh hoạt kết hợp với sinh hoạt chuyên đề không dưới 90 phút).	2		
3.6	Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến nội dung của buổi sinh hoạt và được lưu giữ, bảo quản cẩn thận, lâu dài để làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho đảng viên.	2		
3.7	Chủ trì thông qua nghị quyết hoặc kết luận.	3		
3.8	Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.	3		
<b>4</b>	<b>Thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng</b>	<b>10</b>		
4.1	Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Bí thư chi bộ cung cấp thông tin và định hướng để làm rõ những vấn đề đảng viên quan tâm, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.	3		
4.2	Chi ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình; đảng viên tự phê bình kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; góp ý, phê bình đối với đảng viên trong chi bộ.	3		
4.3	Sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Cương quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.	4		
<b>5</b>	<b>Kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ được lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.</b>	<b>10</b>		
5.1	Sau cuộc họp, có báo cáo nghị quyết hoặc kết luận lên Đảng ủy cấp trên trực tiếp	5		
5.2	Quán triệt, triển khai Nghị quyết đến các tổ chức, cá nhân liên quan trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ để thực hiện	5		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100</b>		

ĐẢNG BỘ.....  
ĐẢNG ỦY .....,.....  
\*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..... ngày tháng năm 20

**MẪU PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ HÀNG THÁNG**

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 06 -HD/BTCTU, ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

(MẪU 2)

STT	TÊN CHI BỘ	T/01	T/02	T/3	T/4	T/5	T/6	T/7	T/8	T/9	T/10	T/11	T/12	Cả năm
1	Chi bộ A	Xuất sắc	Tốt	Xuất sắc										
2	Chi bộ B	Tốt	Trung bình	Trung bình										
3	Chi bộ C	Xuất sắc	Trung bình	Tốt										
4	Chi bộ D	Trung bình	Tốt	Xuất sắc										
	.....													
	.....													

T/M ĐẢNG ỦY  
BÍ THƯ